



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, INN)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นำนางไศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อนำเสนออิทธิพลของการกัญชาทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต โดยนายกฯ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างปลอดภัย ส่วนมาตรการควบคุมที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ขอให้ดำเนินการให้เกิดผลบังคับในทางปฏิบัติต่อไป โดยเฉพาะการจำกัดการเข้าถึงของกลุ่มที่ต้องได้รับการปกป้อง

- นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ออกประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับกัญชา ไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษเมื่อเดินทางกลับประเทศ ว่า ประเทศต้องการเม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวมาเยียวยาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่นโยบายกัญชาเสรีอาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว เพราะไทยปลดล็อกกัญชาเสรีแต่ในหลายประเทศยังเป็นสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามด้วยความห่วงใย ว่า 1. ขณะที่กำลังห้ามกำลังพริกขี้หนูกัญชาเข้าเขตทหาร รัฐสภา และโรงเรียน ประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา แต่ สธ. กลับจัดอีเวนต์ให้รัฐมนตรีกินกัญชาใจกลางกระทรวง ถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงหรือไม่ 2. กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยไม่รู้ตัวและไม่ยินยอม หากเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง รวมถึงกรณีเดินทางกลับไปถูกตรวจพบสารตกค้างกัญชา จนกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย และถูกลงโทษ รัฐบาลจะรับผิดชอบและแก้ไขอย่างไร 3. รัฐบาลมีข้อมูลหรือไม่ว่าถ้าบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าสู่ร่างกาย สารตกค้างกัญชาจะอยู่ในร่างกายเป็นเวลากี่วัน เพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชน 4. รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรต่อภาพลักษณ์ที่เสียหาย กรณีมีการนำเสนอก้าวในต่างประเทศว่าตามแหล่งท่องเที่ยวของไทย ตามถนนหนทาง มีการวางขายกัญชาเคลื่อนถนน โดยไม่มีมาตรการควบคุม และ 5. ในอนาคตรัฐบาลอาจต้องมีป้ายแจ้งเตือนประชาชนหรือไม่ว่าร้านนี้ปลอดกัญชา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในการเลือกบริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดการแอบนำกัญชามาเป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มโดยประชาชนไม่ยินยอม

- นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เผยว่า มีรายงานของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เผยตัวเลขของเด็กที่เสพกัญชาและมีผลต่อจิตประสาท ล่าสุด 6 ราย ช่วงอายุ 3-17 ปี โดยอายุน้อยที่สุด 3 ปี เพราะกินคุกกี้ที่มีส่วนผสมของกัญชาไม่ทราบยี่ห้อ และจากการลงพื้นที่พบว่าในร้านค้าสะดวกซื้อแม้จะติดป้ายห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัญชา กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และสตรีมีครรภ์ แต่พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัญชาวางจำหน่ายหลายยี่ห้อ ทำให้เกิดความกังวล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

- พญ.อติศรัสุดา เพ็ญฟู หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รพ.เด็ก และเลขาธิการคณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำและติดตามผลกระทบของกัญชาต่อเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานผลกระทบจากการใช้กัญชาในเด็กและเยาวชน ว่า เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 21-26 มิ.ย. 65 สัปดาห์ที่แล้วพบเด็ก 6 ราย เข้ารักษาใน รพ. แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายเคสที่ไม่ได้เข้า รพ. เพราะอาการไม่มาก ส่วนเคสเด็กอายุ 3 ขวบ ที่กินคุกกี้ผสมกัญชาแบบโฮมเมด และมีอีกรายหนึ่งที่เป็นขนมขายในชั้นวางสินค้าขนมเด็ก แต่มีป้ายฉลากไม่ชัดเจน ทำให้เด็กและพ่อแม่ไม่รู้ว่ามียกัญชาผสมอยู่ ฉะนั้นเด็กเล็ก ๆ ควรได้รับการคุ้มครองในการบริโภคต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ เรื่องน้ำมันกัญชา ย้ำว่าไม่มีการใช้ในเด็ก พ่อแม่บางรายที่มีลูกจนจะเอาน้ำมันกัญชาไปนวดลูก ซึ่งต้องย้ำว่าไม่ควรใช้ในเด็ก



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 30 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,695 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,299,480 ราย เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม 8,950 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,779 ราย รักษาหายสะสม 2,299,842 ราย ยังรักษาอยู่ 23,931 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 551,604,259 (+724,326) ราย เสียชีวิต 6,356,002 (+1,474) ราย รักษาหาย 526,775,834 (+415,389) ราย

## ประเด็นสำคัญ

## 1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, thaipbs, topnews)

- มติ ครม. อนุมัติให้กรมควบคุมโรคเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด ในปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ความต้องการวัคซีนเข็มกระตุ้นภายในประเทศ และลดการสูญเสียกรณีวัคซีนหมดอายุ โดยปรับลดการจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากเดิม 60 ล้านโดส เหลือ 35.4 ล้านโดส งบประมาณ 11,069.8845 ล้านบาท และเพิ่มการจัดซื้อภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (Long-acting Antibody : LAAB) จำนวน 257,500 โดส เนื่องจากผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิดส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ มีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงหากมีการติดเชื้อ การฉีดวัคซีนไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เหมือนคนปกติ โดยใช้กับกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ 3 กลุ่มโรค ได้แก่ ผู้ป่วยล้างไต ปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันตนเอง

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ แม้แนวโน้มผู้ติดเชื้อผู้ป่วยกำลังรักษาจะเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิด และเริ่มมีสัญญาณพบผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้น ส่วนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง แต่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรง คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งพิจารณาใช้ยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (LAAB) ในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงพอจากการฉีดวัคซีน

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการระบุว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อจริงสูงกว่าที่มีการรายงานในระบบ ขณะนี้แนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจริงหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น แต่ไม่รุนแรงเหมือนการระบาดในช่วงแรก สิ่งที่สำคัญคือ ผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้เสียชีวิตซึ่งสะท้อนสถานการณ์รุนแรงของโรค และการมีระบบสาธารณสุขที่ดี ขณะนี้อัตราการป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.07 ถือว่าใกล้เคียงกับโรคไข้หวัดใหญ่ และขณะนี้โรคโควิด 19 ถือว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าอีกหลายโรค

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้แม้จะมีประกาศให้สวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจแบบมีเงื่อนไข โดยแนะนำให้สวมหน้ากากเมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ อยู่ในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงกลุ่มเสี่ยง 608 ที่เสี่ยงติดเชื้อมีอาการรุนแรง สถานประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ ผู้ให้บริการใกล้ชิดแก่ลูกค้า รวมถึงพนักงานครัวที่จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบปรุงอาหารยังคงต้องสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรคด้วย โดยกำหนดให้เป็นสุขอนามัยและสุขลักษณะของร้าน เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจและโรคติดต่อทางเดินอาหาร ยกเว้นการบริการนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ


- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า สั่งการให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. กำชับไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในโรงเรียน โดยตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด 19 เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยในห้องเรียน และหมั่นทำความสะอาดโรงเรียนสม่ำเสมอ ขณะนี้นักเรียนอายุ 5-18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 แล้ว ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ และประสานกับ สธ. จัดส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกกรณีผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลสุขภาพป้องกันการติดเชื้อสู่บุตรหลานด้วย

## 2. อนุมัติขึ้นทะเบียนยา Evusheld

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (โพสทูเดย์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก., มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, thailandplus, acnews, prd, hfocus, ch3plus, amarintv, pptvhd36, ประชาชาติธุรกิจ)

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผย อนุมัติขึ้นทะเบียนยา Evusheld ของบริษัท แอสตราเซนเนกา จำกัด ภายใต้การอนุญาตแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน ใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 แต่ไม่ได้ใช้สำหรับการรักษาแต่อย่างใด และไม่ได้นำมาใช้แทนที่การสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน โดยยานี้สามารถใช้ได้ในผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้นั้นควรแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกับแพทย์ เช่น ประวัติการแพ้ยา การตั้งครรภ์ และการให้นมบุตรรวมถึงประวัติการได้รับวัคซีน ทั้งนี้ยาอีวูซิลด์ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแล้วจากทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แนวทางการให้ยาอีวูซิลด์ หลังจาก อย.อนุมัติให้มีการใช้ได้รับการอนุมัติให้มีการจัดซื้อแล้วเบื้องต้น จำนวน 2 แสนโดส แต่ไม่ได้เพิ่มงบประมาณเพื่อจัดซื้อ จะเป็นการขอเปลี่ยนแปลงสัญญากับทางบริษัทผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนจากวัคซีนมาเป็นยาดังกล่าวแทน ส่วนการนำไปใช้นั้นคณะกรรมการวิชาการในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้นำมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกัน คือ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยเปลี่ยนไต

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พอกโต และเนื่องจากเป็นยาใหม่ จึงมีข้อเสนอว่าให้มีการทำการศึกษาวิจัยร่วมด้วย</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาาระดับกระทรวง ในฐานะประธานคณะกรรมการ MIU กล่าวว่า คณะกรรมการ MIU โดยทีมวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพร่วมกับกรมควบคุมโรค ดำเนินการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าของยาอีวูซิลด์สำหรับป้องกันโควิด 19 ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ในการทำนายต้นทุนและผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้ป่วย 3 กลุ่มได้แก่ ผู้ป่วยลำไส้ ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องภูมิคุ้มกันของตนเอง โดยอ้างอิงข้อมูลจากการวิจัยเชิงทดลองและข้อมูลผู้ป่วยจริงในประเทศไทย พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 การป่วยหนักและเสียชีวิตในผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มในระยะเวลา 6 เดือนได้</p> <p><b>3. การปรับมาตรการดูแลรักษาโรคโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน, กรุงเทพมหานคร</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แนวทางการดูแลผู้ป่วยจะปรับตามสถานการณ์ สำหรับระยะหลังการระบาดใหญ่ได้ทำหนังสือสั่งการให้ทุกคนยังคงสวมหน้ากากอนามัยในสถานพยาบาลทุกแห่ง พร้อมการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในบุคลากรการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่มารับบริการด้วย ในส่วนผู้ติดเชื้อที่อาการไม่มากจนต้องเข้ารับการรักษาในรพ. เตรียมปรับระบบรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอก ส่วนระบบรักษาที่บ้าน (HI) สปสช. จะให้บริการถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565 และจะใช้ระบบเจอ แจก จบ แทน ส่วนประกันสังคมจะมีการขยายให้บริการ HI ต่อไปอีก ปรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพราะผลของการศึกษาทดลองพบว่า BA.4 BA.5 เชื้อไปที่เซลล์ปอดมากขึ้น แต่ยังไม่ระบุถึงความรุนแรงที่มากขึ้น ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเพิ่มขึ้น ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่ดี เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หลังจากไทยพ้นการระบาดใหญ่ของโควิด 19 ตามประกาศ สธ. ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ทำให้ระบบการรักษาพยาบาลจะกลับสู่ภาวะปกติ เมื่อเจ็บป่วยให้รักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีระบบการส่งต่อโดยแพทย์เป็นผู้พิจารณา</p> <p><b>4. การเปลี่ยนผ่านโควิดสู่โรคประจำถิ่น</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การพ้นการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่นตามแผนของ สธ. เห็นควรเลื่อนประกาศไปอีกสักพักจนสถานการณ์คลี่คลายกว่านี้น่าจะดี ทุก รพ. ใน กทม.ขณะนี้ผู้ป่วยโรคโควิดเพิ่มมากขึ้น และต้องยอมรับความจริงว่าต่อให้ฉีดวัคซีน 5 เข็มก็ต้องระวังตัวเพราะยังมีโอกาสติดเชื้อ แต่จะช่วยลดอาการไม่ให้ป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า สถานการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตโรคโควิด 19 ในประเทศไทยสูงเป็นอันดับ 15 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย แม้ สธ. จะปรับระบบการรายงานทำให้จำนวนลดลงก็ตาม และสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโลกมาจากทวีปเอเชียและยุโรป สิ่งที่น่ากังวลคือการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ย่อยโอไมครอนจากการตรวจสอบพบว่าสายพันธุ์ BA.5 ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบสองเท่า โดยสามารถแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นและติดต่อกันจากวัคซีน และยาแอนติบอดีหลายชนิด สะท้อนให้เราเห็นความสำคัญในการป้องกันตัวในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือและหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัด รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดโอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิต</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>มหกรรมสุขภาพเฮลท์แคร์ 2022</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพเฮลท์แคร์ 2022 ภายใต้ธีม Healthcare 2022 จักรवाल ผู้สูงวัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 14.10 น. ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยจัดงานระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-วันที่ 3 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.30-20.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ครอบคลุมมิติ และโซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ</p>	-
<p><b>งานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ วันไอโอดีนแห่งชาติ "กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน" และประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ว่า วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ สธ.โดยกรมอนามัยได้ดำเนินการ ส่งเสริม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ และเกิดความตระหนัก เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด "กินเค็มพอดี ต้องมีไอโอดีน" ด้วยการรณรงค์การใช้เกลือ และผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนอย่างเพียงพอ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>วันงดดื่มสุราแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก., มติชน, ข่าวสด, thailandplus, acnews, prd)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด สธ. แลกข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดย สธ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มความสุขในครอบครัว พร้อมชวนประชาชนหรือผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเมินความเสี่ยง ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง หรือผ่านเว็บไซต์ “ติดเหล้ายัง-คอตคอม” และลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ออนไลน์ได้ที่ <a href="http://www.stopdrink.com/sign">www.stopdrink.com/sign</a></p>	-
<p><b>โรคหอบหืด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, tnn)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ป่วยโรคหอบหืดหมั่นสังเกตอาการ และดูแลตนเองในช่วงที่อากาศกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้หรือกระตุ้นให้อาการกำเริบ พักผ่อนให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่ และไม่ควรมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ย้ำหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต</p>	-
<p><b>การสำลัก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- รพ.ราชวิถี แนะนำแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้มีอาการสำลัก เพื่อระดับประคองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่มากขึ้น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ สำหรับในเด็กโตที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ ให้พยายามกระตุ้นให้ผู้สำลักไอ เพื่อให้สิ่งที่เข้าไปอุดตันหลุดออกมาด้วยตัวเอง หากไม่สามารถพูดคุย ร้อง หรือไอด้วยตัวเองได้ ให้ความช่วยเหลือด้วยการยื่นข้อนิ้วด้านหลังผู้สำลัก ประคองโน้มตัว ไปด้านหลัง แล้วกดกระแทกที่ท้อง 5 ครั้ง โดยใช้แขนทั้ง 2 ข้าง โอบแนบกับผู้ที่สำลักเหนือสะดือ แต่ให้ต่ำกว่าระดับหน้าอก แล้วกำมือเป็นกำปั้น จากนั้นให้ตั้งกระแทกกำปั้นเข้าหาตัวและขึ้นทางด้านบนอย่างรวดเร็วและแรง หากยังมีอาการให้รีบโทรเรียกรถพยาบาล ระหว่างที่รอให้กระแทกที่ท้องซ้ำ จนกว่าสิ่งที่แปลกปลอมที่ติดอยู่จะหลุดออกมา หรือจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึง กรณีที่ผู้ที่สำลักหมดสติ ให้ประคองผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นราบ และทำการกดหน้าอกหรือปั๊มหัวใจ ซึ่งการปั๊มหัวใจ อาจทำให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในคอหลุดออกมาได้เช่นกัน</p>	-
<p><b>ขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยไม่กินหวาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- ทพ.สุธา เจียรณณีโชติชัย อธิบดีกรมอนามัย และที่ปรึกษาคค.เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวถึง งานติดตาม คค.ขับเคลื่อนนโยบายเครือข่ายลดบริโภคหวานและสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จ.กำแพงเพชร ว่า เป็นการดำเนินงานในทุกกลุ่มวัย โดยในแต่ละพื้นที่จะมีทันตบุคลากรเป็นกลไกในการนำชุมชนและหน่วยงานร่วมกิจกรรม จ.กำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่สามารถสร้างความรอบรู้ด้านอาหารให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมอาหารได้ดี ส่งผลให้ลดภาวะป่วยโรค NCDs ได้</p>	-